

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/4, đoàn giám sát số 755 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã triển khai kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương và đồng chí Bí thư Huyện ủy Kiến Xương.

Mốc thời gian tiến hành giám sát từ khi ban hành Nghị quyết đến ngày 30/3/2023.

Qua giám sát đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương và đồng chí Bí thư Huyện ủy Kiến Xương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt

hơn các nghị quyết trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương và các đơn vị, địa phương được giám sát tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn, chuẩn bị đầy đủ báo cáo theo đề cương giám sát và các nội dung, tài liệu có liên quan, trong đó lưu ý số liệu phải bảo đảm logic, chặt chẽ, thể hiện tính thực tiễn và có sự so

sánh về các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết; chỉ rõ những kết quả, chỉ tiêu đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp, kiến nghị thực hiện trong thời gian tới. Các thành viên đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các đơn vị, địa phương được giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ đã ra.

THU THỦY

Nâng cao ý thức phòng, chống, không để dịch Covid-19 bùng phát, nhất là dịp nghỉ lễ

T rước số ca mắc Covid-19 tăng, thay vì hoang mang, lo lắng nhiều người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đoan khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khi đến lịch... là cách đơn giản mà nhiều người lựa chọn để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng, góp phần làm giảm sự lây nhiễm của dịch bệnh, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Có con học lớp 2 và lớp mẫu giáo 5 tuổi, hàng ngày trước khi con đến lớp, chị Ngô Thị Thảo, xã Tân Học (Thái Thụy) đều đo khẩu trang và sát khuẩn tay cho con. Chị Thảo chia sẻ: Cập nhật thông tin dịch Covid-19, tôi thấy số ca mắc từ đầu tháng 4/2023 đến nay có tăng. Các con thì còn nhỏ, sức đề kháng kém, có nguy cơ mắc bệnh. Vì thế, chủ động phòng, chống dịch, tôi hướng dẫn các con đeo khẩu trang khi ở lớp, trường; tự mang nước uống ở nhà để tránh tình trạng uống chung cốc để lây nhiễm. Dịp 30/4 - 1/5 đang đến gần, tôi cũng khuyên mọi người trong gia đình hạn chế tụ tập ăn uống; đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Mong rằng mọi người đều chủ động phòng, chống dịch, cùng chung tay vì bản thân khỏe mạnh, gia đình an toàn trước dịch bệnh.



Người lao động trên địa bàn thành phố Thái Bình tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

tăng, lượng khách đến quán cũng giảm nhẹ. Nếu trước kia tôi bán 80 - 90 bát bún, phở/ngày thì gần đây chỉ khoảng 50 - 60 bát/ngày. Vì sức khỏe mỗi người và lợi ích chung, không để các hoạt động bị xáo trộn nếu không may dịch bùng phát, tôi nghỉ bán bún, đồ ăn vặt, chỉ bán đồ uống, đồ ăn nhẹ. Ngoài việc tự ý thức đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh bàn

ăn, tôi cũng nhắc khách hàng nên ngồi giữ khoảng cách.

Số ca mắc tăng, tại trường học, doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích... nhiều người dân đã chủ động đeo khẩu trang. Tuy nhiên, vẫn không hiếm gặp nhiều người còn chủ quan, lơ là với dịch bệnh, chưa thường xuyên thực hiện 2K theo khuyến cáo của ngành y tế.

Theo nhận định của ngành y tế, dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát, chưa có những đợt biến nguy hiểm hơn nhưng số ca mắc đang có xu hướng tăng. Ở một số địa phương đã ghi nhận biến chủng mới của Omicron. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, hoạt động giao thương, đi lại của người dân tăng cao cộng thêm yếu tố mùa

HOANG LANH

THỊ TRẤN HƯNG HÀ

Nỗ lực để đường thông, hệ thoáng

Thời gian qua, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn thường xuyên tái diễn. Để giải quyết triệt để tình trạng này, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, kiên quyết xử lý nhằm tạo chuyển biến rõ nét, duy trì kết quả ổn định, lâu dài.

Đầy ki ốt bán hàng sách giáo khoa, túi xách nằm ngay trên tuyến quốc lộ 39A là một trong những điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông điển hình tại thị trấn Hưng Hà, mặc dù cơ quan chức năng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các hộ kinh doanh vẫn không tự giác hoàn trả vỉa hè cho người đi bộ. Trước tình trạng này, thị trấn đã kiên quyết tháo dỡ phần diện tích coi nơi trái phép trên vỉa hè. Ông Nguyễn Bá Lực, trưởng ban bảo vệ tổ dân phố, thị trấn Hưng Hà cho biết: Để chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, những ngày qua, chúng tôi cùng với lực lượng Công an thị trấn và các đoàn thể thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính của thị trấn, trực tiếp đến từng hộ kinh doanh kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, nghiêm minh, tránh tình trạng tiếp tục vi phạm của người dân.

Thị trấn Hưng Hà có quốc lộ 39A chạy qua với chiều dài gần 4km; tuyến đường ĐT.223 dài 2km với trên 600 hộ kinh doanh buôn bán. Đặc biệt, tại tuyến đường thị trấn Hưng Hà đến cầu Chàng tiếp giáp với chợ huyện trung tâm thị trấn, dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần nhưng người dân vẫn thường xuyên bày bán hàng dưới lòng đường, trên vỉa hè. Điều đáng nói, 3 - 4 chiếc xe ô tô bán hoa quả dàn hàng ngang chắn lối đi gây ách tắc giao thông ngay dưới lòng đường. Để xử lý dứt điểm những vi phạm này, UBND thị trấn đã huy động các lực lượng một tuần ra quân 3 - 4 lần, phân thành 2 tổ phụ trách từng tuyến đường tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân kinh doanh, buôn bán ven đường không tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Với những trường hợp cố tình vi

phạm, UBND thị trấn xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Phi, tổ dân phố Nhân Cầu 1 chia sẻ: Những ngày trước, tại khu vực chợ thị trấn hàng hóa bày bán chiếm hết cả vỉa hè khiến chúng tôi không có lối đi bộ, buộc phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Nhưng từ khi lực lượng chức năng tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt các hộ lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán tôi thấy đường đã thông, hệ đã thoáng. Tôi mong việc làm này được duy trì thường xuyên, lâu dài, có như vậy thì hoạt động buôn bán trong chợ mới đi vào nề nếp, chúng tôi cũng yên tâm đi lại.

Từ đầu năm đến nay, thị trấn Hưng Hà đã thu giữ hàng trăm biển hiệu các loại, xử phạt vi phạm hành chính 10 hộ kinh doanh sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Ông Trương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn khẳng định: Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao thông trên hệ

thống truyền thanh và tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, buôn bán của các hộ tiểu thương để tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, buôn bán; thực hiện các đo đạc ra quân kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm hành vi đất, trèo biển hiệu, xây dựng công trình, tập kết hàng hóa, buôn bán, dừng, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Để đường thông hệ thoáng, tạo mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, cùng với quyết tâm của chính quyền địa phương, các gia đình trên địa bàn thị trấn Hưng Hà cần nâng cao ý thức tự giác, cam kết không tái lấn chiếm, lấn đường, vỉa hè góp phần xây dựng đô thị văn minh.

THANH THỦY



Thị trấn Hưng Hà ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.



8 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong năm 2022, toàn quốc có 150,6 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), số tiền để nghị thanh toán trên 106.682 tỷ đồng. Trong đó, 64 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, toàn quốc có 99 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 500 triệu đồng, 8 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng.

Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất có địa chỉ tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền 4,1 tỷ đồng. Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ hai có địa chỉ tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ ba với số tiền gần 3,5 tỷ đồng có địa chỉ tại phường Đế Thâm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

DUY THƯỜNG

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện

Nhằm trang bị thêm kiến thức, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nghiệp vụ về công tác an toàn điện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện.

150 học viên được giới thiệu các nội dung: Bảo đảm an toàn trong việc vận hành thiết bị, trạm điện; kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động; xây lắp điện, sửa chữa đường dây, thiết bị điện; kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt; phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện; những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

Thông qua tập huấn giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm chắc các quy định, kỹ năng khi làm việc và tiếp xúc với điện, quy định bảo đảm an toàn hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra tình trạng chập, nổ liên quan đến điện tại đơn vị.

MANH THẮNG

CÔNG AN THÀNH PHỐ Cảnh báo thủ đoạn tội phạm lừa đảo qua điện thoại

Thời gian qua, các đơn vị Công an thành phố Thái Bình thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về việc đối tượng sử dụng điện thoại dùng các đầu số 07, 08... giả danh lực lượng Công an thành phố Thái Bình gọi điện thoại cho công dân bịa đặt thông tin người được gọi liên quan đến một vụ việc đang bị điều tra, dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu đến trụ sở để làm việc; yêu cầu khai thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; nộp tiền để cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID nhanh với mức giá từ 2 - 3 triệu đồng... Giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để lừa đảo bán tài liệu, chứng nhận, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm trục lợi... Những sự việc trên đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nói chung, Công an thành phố Thái Bình nói riêng.



Công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, nâng cao cảnh giác cho người dân.

Để kịp thời ngăn chặn các sự việc trên cũng như chủ động phòng ngừa các đối tượng lừa đảo, Công an thành phố Thái Bình đã yêu cầu công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đến từng cụm dân cư, tổ dân phố để người dân biết, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, lệ phí khi người dân đến làm việc tại trụ sở, công khai số điện thoại cá nhân để người dân điện hỏi. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo công nghệ cao nói riêng.

Người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác và tuyên truyền tới người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để phòng tránh. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

P.V

